



# มรท.จันทรเกษม-ชัยนาท จัดดนตรีไทยให้ น.ศ. ออรัรักษ์วัฒนธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการ สืบสานและออรัรักษ์ดนตรีไทย เพื่อให้นักศึกษาชัยนาทได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านเสียงดนตรี และช่วยออรัรักษ์ สืบสานดนตรีไทยให้คง อยู่สืบไป พร้อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กล่าวว่า ศูนย์ การศึกษา ชัยนาท มีนักศึกษาที่สนใจเรื่องของดนตรีไทยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับที่ศูนย์ฯ มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยที่ครบครัน แต่ยังคง ขาด อาจารย์ที่จะให้ความรู้ในด้านดนตรีไทยแก่นักศึกษา จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการนี้ขึ้น

“ดนตรีไทยถือเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง อันแสดงถึงความเป็นชาติไทย ที่ควรตระหนักให้ความสำคัญและต้องร่วม กันออรัรักษ์สืบสานให้ดำรงคงอยู่ จึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยต่อไป นอกจากนี้ยัง เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงพลังสร้างสรรค์ในเชิงบวกออกมา” ผศ.สถาพร กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์จันทร์พร นวลเพ็ง ประธานสาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า สาขาวิชาดนตรีไทยได้ส่ง คณาจารย์ในสาขาไปช่วยสอนดนตรีไทยแก่นักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปะ และวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย รวมทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของความเป็นไทย นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการนี้ ก็จะได้รับความรู้มากมาย ทั้งการเล่นดนตรีไทยแต่ละชนิด เทคนิคการเล่นเครื่องดนตรี การดูแลรักษาเครื่องดนตรี รวมถึงท่วงทวน ความเป็นไทยรักษาขนบธรรมเนียมทางดนตรีไทย และวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

“นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจดนตรีไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ควรปลูกฝังค่านิยม ที่ดีงามเรื่องวัฒนธรรมไทยสู่เด็ก เรียนดนตรีไทยแบบสนุกสนานเด็ก ๆ ก็จะมีมีความสุขที่ได้อยู่กับดนตรีและมีสมาธิมากขึ้น ในอนาคตแล้ว จะเปิดสอนดนตรีให้แก่เยาวชนทั่วไปในจังหวัดชัยนาทด้วย เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีพื้นที่แสดงความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย” รศ.จันทร์พร กล่าว